

ที่ THG 110/2567

25 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง การชี้แจงข่าวเพิ่มเติม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ตามที่มีนักลงทุนและสื่อต่าง ๆ สอบถามมายังบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึงความเกี่ยวพันของบริษัทฯ กับบริษัท ธนบุรี โฮลดิ้ง จำกัด นั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความชัดเจนดังนี้

### 1. ความเกี่ยวพันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ธนบุรี โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี โฮลดิ้ง จำกัด<sup>1</sup>

บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่เคยลงทุน และไม่เคยถือหุ้นในบริษัท ธนบุรี โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี โฮลดิ้ง จำกัด แต่อย่างใด

การดำเนินงานหรือการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท ธนบุรี โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี โฮลดิ้ง จำกัด เป็นการดำเนินการของบริษัทดังกล่าวเอง โดยบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนรู้เห็นใด ๆ ในการดำเนินการเหล่านั้นทั้งสิ้น

### 2. ข้อมูลหุ้นกู้ที่ออกโดยกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน หุ้นกู้ที่ออกโดยกลุ่มบริษัทฯ มีเพียง

2.1 หุ้นกู้ ชุดที่ 1 (ครั้งที่ 1/2567): ผู้ออก: บริษัทฯ ประเภท: หุ้นกู้แบบมีผู้ค้ำประกัน วงเงิน: 700 ล้านบาท  
วันที่ออก: 27 พฤษภาคม 2567 และวันครบกำหนด: 28 พฤษภาคม 2570

2.2 หุ้นกู้ ชุดที่ 2 (ครั้งที่ 1/2567): ผู้ออก: บริษัทฯ ประเภท: หุ้นกู้แบบมีผู้ค้ำประกัน วงเงิน: 1,000 ล้านบาท  
วันที่ออก: 27 พฤษภาคม 2567 และวันครบกำหนด: 28 พฤษภาคม 2572

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้และจำนวนหนี้คงค้างตามหุ้นกู้ในงบการเงินและรายงานประจำปีของบริษัทฯ มาโดยตลอด เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไป โดยเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 3. เงินลงทุนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่าง ๆ ได้รับการเปิดเผยไว้ในงบการเงินและรายงานประจำปีของบริษัทฯ มาโดยตลอด โดยในข้อมูลดังกล่าวไม่เคยปรากฏชื่อบริษัท ธนบุรี โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี โฮลดิ้ง จำกัด แต่อย่างใด

<sup>1</sup> บริษัทฯ เข้าใจว่า “บริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี โฮลดิ้ง จำกัด” เป็นชื่อเดิมของ “บริษัท ธนบุรี โฮลดิ้ง จำกัด”

เพื่อความชัดเจนและเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด สามารถตรวจสอบได้จากงบการเงินและรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.thg.co.th/th/about/group-of-companies-structure> และ <https://www.thg.co.th/th/investor-relations/downloads/annual-report> นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ <https://www.sec.or.th/TH/Pages/home.aspx>

บริษัทฯ ขอให้นักลงทุนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่โดยบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือการเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ผลกระทบเชิงลบต่อการลงทุนของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ลงลายมือชื่อ -

(นางสาวณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์)

เลขานุการบริษัท